
รายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานวัฒนธรรมอัตลักษณ์เกษตรแม่โจ้  
วันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องศิขรินทร์ ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้  

*************** 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
รศ.อาคม กาญจนประโชติ    
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธานที่ประชุม 
อาจารย์อภิชาติ  สวนค ากอง    
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
อาจารย์ชุมพล  รินค า     
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
อาจารย์ประวิตร  พุทธานนท์    
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการ 
อาจารย์ชิต  อินปรา     
คณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการ 
นายสงวน  จันทร์ทะเล     
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กรรมการ 
นายโสภณ  มงคลวัฒน์     
สมาคมศิษย์เก่แม่โจ้  กรรมการ 
นายวุฒิ  ชพานนท์     
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กรรมการ 
นายประคอง  ยอดหอม     
ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  กรรมการ 
นางจินดา  จันที     
ผู้อ านายการกองแผนงาน  กรรมการ 
นางนิตยารัชฎ์  เฟื่องเพียร    
ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
นางสาวศรีวรรณ  บุญเรือง    
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
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นายพิทักษ์  ราชจันทร์     
กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 
นางอ าพร  เวียตตัน     
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น. 
 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมประธานกล่าวเปิดประชุมตามวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  การส ารวจพื้นที่เพื่อท าแผนแม่บทพื้นที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่สมาคมศิษย์

เก่าแม่โจ้ บ้านอาจารย์วิภาต  บุญศรี พิพิธภัณฑ์ตองตึง อาคารกล้วยไม้ หอระฆัง อาคารเรือนธรรม เรือนรับรอง

อธิการบดี ถึงประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแผนการด าเนินการ ๒ ระยะคือระยะสั้นเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพฯ แผนระยะยาว ให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับกล้วยไม้ให้ยั่งยืนมั่นคง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  -เสนอให้มีการย้ายอาคารกล้วยไม้ดอยตุงทางขวามือ ไปรวมอยู่กับอาคารเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทางซ้าย

มือ และมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ ออกแบบตกแต่งให้สวยงามและกลมกลืนกับอุทยานวัฒนธรรมศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการของงบประมาณปี๒๕๕๔ (๖ แสนบาท) ซึ่งจะเร่ิมภายในเดือนมีนาคมนี้ และจัดสรร

งบประมาณปี ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางซ้ายมือให้เหมาะสมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป

เพราะกล้วยไม้คือชืวิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มติท่ีประชุม  
  เห็นชอบและให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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  -เร่ืองอาคารประดิษ ฐสถานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประชุมเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้างบริเวณ

สนามเปตองใกล้อาคารเรือนธรรมเพราะอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยควรจะเป็นด้านหน้ามหาวิทยาลัยบริเวณตรง

ข้ามอาคาร ๗๐ ปี ซึ่งจะเหมาะสมและสมเกียรติและผู้คนสัญจรผ่านไปมาสามารถเคารพสักการะได้ตลอดเวลา 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณถึงความเหมาะสมโดยคุณ

ประคอง  ยอดหอม จะน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองอื่น ๆ  

  -คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรมีกล้าพันธุ์กล้วยไม้  ๕๐,๐๐๐ ต้น พร้อมเผยแพร่ออกไปสู่

ภายนอก ให้เป็นที่เชิดชูแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยากจะให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ี ซึ่งมี

ต้นทุนการผลิตนั้น บางส่วนในการขายเมล็ดพันธ์ได้ให้มหวิทยาลัย  ๑๓%และอยากให้ชาวบ้านมีส่วนในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ โดยการเอากล้วยไม้ปล่อยป่า และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น ECO TOWN   

  -รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ร่วมกับอ าเภอแม่แจ่ม ในการอนุรักษ์ป่า และไม่เผาป่า โดยการ

ท าโครงการปุ๋ยหมักที่ยาวที่สุดในโลก มีการน าเอาเศษวัสดุมากองเรียงกันไปตามทางแล้วเอามูลวัวลงไป ใส่

จุลินทรีย์เพื่อให้ย่อยสลายและถ่ายภาพทางอากาศเพื่อลงกินเนสบุ๊ค  

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 

 

      (นางสารินย์พร  อินทร์แก้ว)     

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม           

 

 

             (นางอ าพร   เวียตตัน) 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


